

**John Panichella**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

6 กรกฎาคม 2023

เรียน ผู้มีอุปการคุณ

เราขอประกาศด้วยความยินดีที่ **Solenis** ได้เสร็จสิ้นการรับซื้อ **Diversey Holdings, Ltd.** ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัทที่รวมกันนี้จะให้บริการแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก เช่น อุตสาหกรรมกระดาษและบอร์ดสำหรับบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมทิชชูและผ้าขนหนู อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร น้ำมัน การแปรรูปแร่ การแปรรูปชีวภาพ พลังงาน ส่วนราชการท้องถิ่น สถาบัน รวมถึงสระว่ายน้ำและสปา

ด้วยการเติบโตทางธุรกิจที่สูงขึ้น และการเปิดตัวในระดับสากลที่กว้างขึ้น บริษัทของเราจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นและเป็นกลุ่มกว้างกว่า นอกจากนี้ ความเชี่ยวชาญที่รวมกันของเราจะนำไปสู่การให้คำแนะนำแบบต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยืนยันว่า **Solenis** เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือด้วยคนที่เหมาะสม ประสบการณ์ที่เหมาะสมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขความต้องการของลูกค้า



เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่สำคัญที่เราอยู่ร่วมกับท่านและมุ่งมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเดียวกัน ระดับบริการอาชีพและความมุ่งมั่นที่ท่านได้รับประทับใจ

ตั้งแต่ต้นทางเราไม่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการตั้งค่าขณะนี้ของเราต่อท่าน ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมประจำวันของเราหรือวิธีการทำธุรกิจกับท่าน ดังนั้นเราคาดหวังที่จะยังคงใช้แบรนด์ **Diversey** ในตลาดอาหารและเครื่องดื่ม และตลาดสถาบัน รายการติดต่อขายและการสนับสนุน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อและกระบวนการส่งมอบจะไม่มีเปลี่ยนแปลง

เราคาดหวังที่จะผนวกรบบธุรกิจของเรา โดยมีเป้าหมายในการสรุปรองกันนี้ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2567 ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราทำการรวมการดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าทุกอย่างราบรื่น แต่ในเวลาเดียวกันเรายินดีที่จะตอบคำถามหากท่านมีข้อสงสัยอะไร กรุณาติดต่อทีมงานขายหรือทีมงานสนับสนุนในพื้นที่ของท่าน อ่านข่าวสารเพิ่มเติมในส่วนทรัพยากรของ **solenis.com** และตรวจสอบคำถามและคำตอบที่แนบมาพร้อมจดหมายนี้

ที่ **Solenis** เราเข้าใจความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับท่านลูกค้าของเรา พนักงานของเราภูมิใจมากในการให้บริการและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ

เรายังคาดหวังที่จะได้ร่วมงานกับท่านและบริษัทของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



**John E. Panichella**  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)